

HỌC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP NGAY TỪ SƠ CẤP TRUNG TÂM NHẬT NGỮ KYOSHIN - USSH

Học đàm thoại tiếng Nhật phù hợp từng tình huống

HIỆN TẠI ĐANG CÓ
CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐÃI HỌC PHÍ



Bạn có thể lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu của bản thân!

KHÓA HỌC	CẤP ĐỘ JLPT	NỘI DUNG KHÓA HỌC	THỜI GIAN	HỌC PHÍ (Bao gồm SGK)
Sơ cấp ①	0-N5	Bạn sẽ học Hiragana, Katakana, Kanji, học ngữ pháp và luyện tập đàm thoại theo chủ đề. Có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Nhật để chào hỏi, tự giới thiệu về bản thân, mua hàng hay gọi món ăn trong nhà hàng, ...	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND
Sơ cấp ②-③	N5	Bạn sẽ học Kanji, học ngữ pháp và luyện tập đàm thoại theo chủ đề. Bạn có thể giới thiệu đơn giản về gia đình hoặc bạn bè của mình. Bạn có thể rủ bạn bè hoặc bàn về chỗ muốn đi hoặc việc muốn làm. Bạn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật.	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND
Sơ cấp ④	N5-N4	Bạn sẽ học Kanji, ngữ pháp và luyện tập đàm thoại theo chủ đề. Bạn có thể nói với bạn bè hoặc người xung quanh về cuộc sống hoặc những đề tài gần gũi. Bạn có thể kết hợp những mẫu đàm thoại cơ bản nói chuyện về nhiều thứ khác nhau.	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND
Sơ trung cấp ①	N4	Bạn sẽ học Kanji, ngữ pháp và luyện tập đàm thoại theo chủ đề. Có thể tự giới thiệu bản thân một cách đầy đủ hoặc biết cách đặt câu hỏi một cách ấn tượng với người lạ đầu tiên gặp. Bạn có thể kết hợp những mẫu đàm thoại cơ bản nói chuyện về nhiều thứ khác nhau.	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND
Sơ trung cấp ②	N4	Bạn sẽ học ngữ pháp và luyện tập đàm thoại theo chủ đề. Có thể trao đổi với những người xung quanh về các tin tức, sự kiện mà mình bận tâm trong cuộc sống hằng ngày. Có thể nói ý kiến của mình, giao tiếp mạch lạc.	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND
Sơ trung cấp ③	N4 - Nửa đầu N3	Bạn sẽ học ngữ pháp và luyện tập đàm thoại theo chủ đề. Có thể giao tiếp mạch lạc tùy theo tình huống, như biết được nhiều thông tin từ xung quanh, truyền đạt nguyện vọng của bản thân.	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND
Trung cấp ①-④	Nửa sau N3 - N2	Lớp chủ yếu rèn luyện đọc hiểu, nghe hiểu và ngữ pháp N3 - N2; cùng với rèn luyện đàm thoại tùy theo tình huống, kết hợp những mẫu câu đã học ở cấp độ Sơ cấp. Lớp được tổ chức với mục tiêu trang bị cho các bạn "Năng lực truyền đạt việc của bản thân - suy nghĩ của bản thân" hoặc "Năng lực giao tiếp - Năng lực trò chuyện bằng tiếng Nhật".	3 buổi/tuần, 90 phút 10 Tuần (60 tiết)	2,400,000 VND

TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

HÃY CHỌN GIỜ HỌC, LỚP VÀ NỘI DUNG KHÓA HỌC THEO NGUYỆN VỌNG!

Bạn đang phân vân, không rõ mình nên lựa chọn lớp nào cho phù hợp?

Hãy thử tham gia vào lớp của chúng tôi!

Bạn có thể học thử miễn phí 1 buổi vào các lớp đang học của Trung tâm.

※Gọi điện hẹn trước nếu bạn muốn tham gia học thử.



DU HỌC NHẬT BẢN

Chúng tôi cung cấp môi trường làm bạn yên tâm. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ.

Hỗ trợ du học tại Học viện Ngôn ngữ Kyoshin tại Nhật.

Học viện Ngôn ngữ Kyoshin có 3 trường tại Tokyo, 1 trường tại Kyoto, và tập trung sinh viên từ nhiều nước trên thế giới.

Học viên đã tốt nghiệp của Học viện hiện đang hoạt động tại nhiều lĩnh vực khác nhau: học tại các trường đại học, cao học, cao đẳng, trường chuyên môn tại Nhật, hoặc làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản hay tại quê nhà.

Trung tâm Nhật ngữ Kyoshin - USSH

08.391.00393 - 0122.9725.121 (8h~17h)

<http://cfl.hcmussh.edu.vn/> -

<http://ussh-kyoshin.wix.com/ussh-kyoshin>

FB page: Kyoshin USSH Nihongo Center

ĐỊA CHỈ: 10-12 ĐÌNH TIÊN HOÀNG, Q1, TP.HCM
(Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn)

